



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564

เรื่อง

1. เกษตรฯ ยกระดับฐานข้อมูล Farmer ONE สู่ Data Standard
2. เกษตรฯ ชูตัดทุเรียนอ่อน! คุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่น ตั้งหน่วยเฉพาะกิจลุย...
3. ตรวจสอบทุเรียนอ่อน การส่งออก
4. รายงานพิเศษ: กรมส่งเสริมการเกษตรดันธุรกิจดินปุ๋ยชุมชน นาร่อง63จว.สร้าง...
5. NRF ผนึก ก.เกษตร อพเกรต 'ฟิวเจอร์ฟู้ด'
6. เทรนด์ใหม่ 'ซี.พี.-ทียู-ปตท.' บุกตลาด 'Future Food' แสน ล.
7. ลุ่มน้ำวังตอนล่าง เฮ!! ชป.ส่งน้ำถึงพื้นที่เป้าหมายแล้ว
8. ภาพข่าว: พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต
9. 'บึกตู่'แบ่งรมต.คุมพื้นที่จว.ฐานเสียง
10. ภาพข่าว: หนีหายหมื่นล้านพันพืช

สื่อ

- มติชน (กรอบบ่าย)
khaosod.co.th
ejan.co
แนวหน้า
ประชาชาติธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
มติชน
มติชน (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน (กรอบบ่าย)
หัวข้อข่าว : เกษตรฯ ยกระดับฐานข้อมูล Farmer ONE สู่ Data Standard

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564
ฉบับที่ : 15747 หน้า : 4(ล่างซ้าย)

เกษตรฯ ยกระดับฐานข้อมูล Farmer ONE สู่ Data Standard จัดเก็บข้อมูลมาตรฐานเดียวกันตาม TH e-GIF พร้อมเตรียมประกาศใช้ในปีนี้



นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เปิดเผยว่า
จากที่ สศก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
กลาง หรือ Farmer ONE มาตั้งแต่ปี 2560

ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงทะเบียนเกษตรกรกับ
หน่วยงานรับขึ้นทะเบียน คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง
โดยในปี 2562 ได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กับหน่วยงานเพิ่มเติม
คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรกรม รวมทั้ง ยังได้รับการสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อีกด้วย

ปัจจุบัน การให้บริการ
ข้อมูล Farmer ONE มีการ
แบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น
7 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปลูกพืช
2) เลี้ยงสัตว์ 3) เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ 4) ปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ 5) ปลูกพืชและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6) เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 7) ปลูกพืช,
เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งสามารถสืบค้นแบบจำแนกชนิดสินค้า เพื่อขั้วทราบ
จำนวนครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว แบบรายภาค รายจังหวัด ได้ 14 ชนิด
คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน



มะพร้าว ลำไย สับปะรดโรงงาน กาแฟ ยางพารา เงาะ มังคุด และทุเรียน รวมทั้ง
ข่าวสารสำคัญทั่วไป เช่น ข้อมูลพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์น้ำ

ล่าสุดผลจากการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง (Farmer ONE) เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบใน
การดำเนินงานพัฒนาการให้บริการ ซึ่งภายในปี 2564 จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพิ่มเติม
จากเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าไหม จากกรมหม่อนไหม และ
เกษตรกรชาวสวนยาง จากการยางแห่งประเทศไทยแบบ Real Time เพื่อให้
ฐานข้อมูล Farmer ONE มีข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทางด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกิจกรรม
ทางการเกษตรให้มากที่สุด รวมทั้งพัฒนาสู่มาตรฐานข้อมูลกลาง (Data Standard)
ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของแต่ละรายบุคคลให้
อยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการ
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และลดความซ้ำซ้อนการจัดเก็บข้อมูล ชุดเดียวกัน
แต่มีข้อมูลที่ต่างกัน ยึดหลักการกำหนดมาตรฐานตามกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ TH e-GIF และแนวทางการจัดทำมาตรฐานข้อมูล
ภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยเกษตรกรสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบข้อมูล
ของตนเองได้ และในปี 2565 จะดำเนินการกำหนดมาตรฐานกลางของสินค้าเกษตรกร
ที่สำคัญต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบกรอบการกำหนดมาตรฐาน
ข้อมูลกลาง (Data Standard) ข้อมูลบุคคลของฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรแล้ว
สศก. จะได้นำเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนประกาศใช้ ต่อไปภายในนี้
ทั้งนี้ หากท่านใดที่สนใจข้อมูลการให้บริการของ Farmer ONE สามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ที่ www.farmerone.org หรือ สามารถสอบถามข้อมูลการใช้งานได้ที่
ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทร. 0 2561 2870
ในวันและเวลาดาชการ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : เกษตรฯ ชูตัดทุเรียนอ่อน! คุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่น ตั้งหน่วยเฉพาะกิจลุย...

เกษตรฯ ชูตัดทุเรียนอ่อน! คุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่น ตั้งหน่วยเฉพาะกิจลุยตรวจ - สั่งเข้มมาตรการส่งออก



20 เม.ย. 2564 - 15:21 น.

เกษตรฯ ชูตัดทุเรียนอ่อน! คุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่น ตั้งหน่วยเฉพาะกิจลุยตรวจ - สั่งเข้มมาตรการส่งออกสร้างความเชื่อมั่นทุเรียนไทยปลอดภัย-19

นายสัตยากร ฤทธิชัย ข้าราชการ



เกษตรฯ ชูตัดทุเรียนอ่อน - นางอุษณา ลาภโชติสาร อธิบดีกรมการส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์... เกษตรฯ ชูตัดทุเรียนอ่อน - นางอุษณา ลาภโชติสาร อธิบดีกรมการส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์...

ข่าวเกษตร

ทั้งนี้ ผลผลิตของทุเรียนคุณภาพจะทยอยออกสู่ตลาดมาในช่วงปลายเดือนเม.ย. พ.ศ. 2564 นี้ ซึ่งว่าถึงบรรจุดังกล่าวแล้ว มีการจับซื้อและตัดทุเรียนคุณภาพ โดยส่วนใหญ่เป็นแบบหวาน และมีกรมการส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์...

ขณะนี้มีกำลังการผลิตทุเรียนอ่อนในไทยค่อนข้างมาก แต่มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นวงกว้าง... การดำเนินการระหว่างหน่วยงานในทันที โดยมีกรมการส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์...

ล่าสุด จากการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานไม้ผลสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา กรมการส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์...

อย่างไรก็ตาม ปี 2564 นับเป็นปีแรกที่กระทรวงเกษตรฯ มีการประกาศทุเรียนอ่อน สิ้นวันที่ 10 เม.ย. เพื่อให้เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียนอ่อนก่อนภาคส่งออก โดยไม่มีการใช้สารเคมี...

ข่าวที่น่าสนใจของทุเรียนอ่อนที่ออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนเม.ย. พ.ศ. 2564 นี้ ซึ่งว่าถึงบรรจุดังกล่าวแล้ว มีการจับซื้อและตัดทุเรียนคุณภาพ โดยส่วนใหญ่เป็นแบบหวาน และมีกรมการส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์...

อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมไปถึงผู้ค้าปลีก ระวังผลผลิตทุเรียนอ่อน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งนอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือ...

ทั้งนี้ ให้นำมาตรการควบคุมการส่งออกทุเรียนอ่อนออกตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีความจำเป็น...

ถึงทั้งทางสมาคมทุเรียนไทยยังได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน รมิตสุด จัดทำพิธีเปิดโครงการ... รมิตสุด จัดทำพิธีเปิดโครงการ...

ข่าวเด่นประจำวัน - List of news items with thumbnails and titles.

เสียงป่วน ใครๆก็เสียงได้ - Advertisement for a mobile app.

ส่งของ - Advertisement for a shipping service.

กรมส่งเสริมการเกษตรดันธุรกิจดินปุ๋ยชุมชน นาร่อง63จว.สร้างรายได้..ลดต้นทุนให้เกษตรกร



กรมส่งเสริมการเกษตร ผลักดันโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) นาร่อง 63 จังหวัด มุ่งสร้างรายได้หมุนเวียนให้เกิดในชุมชน หวังเกษตรกรปรับเปลี่ยน มาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน คาดลดใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึง 1.8 หมื่นตัน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ มีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีอย่าง ถูกต้อง และพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรทำธุรกิจให้บริการทางเกษตร รวมถึงผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้ เกษตรอัจฉริยะ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการผลิตและระบายสินค้า เกษตรของเกษตรกรไทยซึ่งต้องอาศัยปุ๋ยเคมีในการเพิ่มปริมาณ และคุณภาพผลผลิต โดยปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่มักกว่าร้อยละ 98 ต้องนำเข้า และเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็น ทำให้ดินพืชอ่อนแอศัตรู พืชเข้าทำลายได้ง่าย ต้องใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง เป็นอันตรายกับเกษตรกร และ ปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งและ พึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกรในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชน และช่วยเกษตรกรใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องเหมาะสมกับดินและชนิดพืช ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและได้ ผลผลิตเพิ่มขึ้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย เพื่อชุมชน (One Stop Service) ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 ผ่าน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่กรม ส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งขึ้น เป็นการช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณ ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการของพืช เป็นการใช้ปุ๋ย แม่นยำเฉพาะพื้นที่ ไม่มากไม่น้อยเกินไป เกษตรกรจึงสามารถลด

การใช้ปุ๋ยเคมีลง และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ราคา ปุ๋ยเคมีในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประเทศผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศมากขึ้น จึงส่งออกน้อยลง ส่งผลกระทบต่อราคาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้นอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยตรง ซึ่งในสภาวะการณ์เช่นนี้ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะช่วยเกษตรกรลดภาระ ต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน เบื้องต้นภาครัฐได้สนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แม่ปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุ๋ย ให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่ เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการ จัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดี ให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และเกษตรกร ทัวไป และบริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

สำหรับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กรม ส่งเสริมการเกษตรดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบัน มีจำนวน 882 ศูนย์ ครอบคลุมอำเภอ แต่ละศูนย์เกษตรกร จะช่วยกันบริหารจัดการกันเอง มีเจ้าหน้าที่คอยเป็นที่ เลี้ยง โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว พร้อมให้คำแนะนำ การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น รวมทั้งให้บริการ ผสมปุ๋ย จัดหาปุ๋ยคุณภาพดีแก่เกษตรกรในชุมชน โดย ในปีที่ผ่านมาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สามารถ ลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้ร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่า 73 ล้านบาท ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ซึ่งโครงการ พัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่มี ศักยภาพเข้าร่วมโครงการ จำนวน 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ย ชุมชน (ศดปช.) และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่ปลูก พืชเศรษฐกิจสำคัญ รวมจำนวนประมาณ 107,000 ราย ได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ดินได้รับการบำรุงรักษา มีความรู้ในการจัดการดินและ ใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถขยายผลไปสู่ ศดปช. อื่น ๆ รวมทั้งแปลงใหญ่ที่ประสงค์เป็นเครือข่าย ศดปช. ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าว จะทำให้เกษตรกร ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 20 คิดเป็น มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท ผลผลิตเพิ่มขึ้น

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 21 เมษายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14602

Col.Inch: 74.33 Ad Value: 66,897

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 200,691

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กรมส่งเสริมการเกษตรดันธุรกิจดินปุ๋ยชุมชน นารอง63จว.สร้างรายได้..ลด...

เฉลี่ยร้อยละ 10 และปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ 1.6 ล้านไร่ ลดลงจากประมาณ 90,000 ตัน เหลือประมาณ 72,000 ตัน ปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว จำนวน 50 จังหวัด และจะทยอยเปิดให้บริการจนครบในปี

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) จะช่วยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ รวมถึงเกษตรกรทั่วไปให้สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ที่สำคัญกรม จะพัฒนาต่อยอดให้ ศดปช. สามารถทำธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน มีรายได้หมุนเวียนจากการตรวจวิเคราะห์ดิน จำหน่ายปุ๋ยและบริการผสมปุ๋ย รวมทั้งสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการลดการพึ่งพาการอุดหนุนจากภาครัฐได้ในอนาคต สำหรับเกษตรกรที่สนใจจะลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน และกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2955-1515



เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง



นารยกระดับภาคการเกษตร เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ไทย ถือเป็นผู้ผลิตอาหารสำคัญในฐานเศรษฐกิจโลก ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีมาตรการจัดทำโครงการอาหารอนาคต (Future Food) ขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรของไทยไปสู่การผลิตโปรตีนจากพืช (plant based protein)

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ในฐานะหนึ่งในพาร์ทเนอร์โครงการนี้ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัจจุบันมูลค่าตลาดอาหารโปรตีนจากพืช (plant-based food) ทั่วโลก 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นไปแตะ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 10 ปี จากที่ผู้บริโภคเห็นข้อดีของวัตถุดิบอาหารจากพืชและใส่ใจการรับประทานอาหารเพื่อดูแลสุขภาพ โดยใช้วัตถุดิบจากพืชมาผลิต เช่น ชนุน ถั่วเหลือง ถั่วลันเตา มะเขือยาว เห็ด สาหร่าย เป็นต้น คาดการณ์ว่าหลังจากนี้เทรนด์นี้จะมีการสร้างนวัตกรรมทำให้รสชาติเนื้อสัมผัส และกลิ่นเหมือนโปรตีนมากที่สุด ในราคาเท่ากับเนื้อสัตว์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

“ขณะนี้อุตสาหกรรมโปรตีนจากพืช (plant-based) ขยายตัวต่อเนื่องทั้งในด้านผู้บริโภค รวมไปถึงผู้ประกอบการที่เข้ามาเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้การบริโภค plant-based เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยยังอยู่ในระยะแรกเพิ่งเริ่มสนใจ แต่ยังมีน้อย ยังไม่เป็นที่นิยม แต่ในต่างประเทศ ทั้งสหรัฐ สหภาพยุโรป บราซิล จีน อินเดีย เทรนด์การบริโภคโปรตีนนี้มาแรงมากเป็นตลาดใหญ่”

อย่างไรก็ตาม ไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพเป็นฮับการผลิตอาหารโปรตีนจากพืช ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อรองรับเทรนด์การรับประทานอาหารแนวใหม่ในยุค new normal

NRF พัน ก.เกษตร อัพเกรด ‘ฟิวเจอร์ฟู้ด’



แดน ปฐมวาณิชย์

ของผู้บริโภคทั่วโลก แต่ปริมาณวัตถุดิบถั่วเหลืองในประเทศไทยซึ่งยังมีน้อย รัฐบาลควรส่งเสริมพื้นที่ปลูก เพราะสามารถนำมาแปรรูปและพัฒนาได้อีกมาก ถือเป็นหนึ่งในการยกระดับภาคเกษตรภายใต้ นโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (new S-curve) เพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพใหม่ให้กับประเทศ

ในส่วนของบริษัทพร้อมสนับสนุนภาครัฐ เข้าสู่ตลาดอาหารแห่งอนาคต โดยอาศัยความเชี่ยวชาญการดำเนินงานของ NRF ที่เป็นฐานการผลิตอาหารกลุ่มนี้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จาก การซื้อผลผลิต โดยส่วนใหญ่บริษัทรับเป็น OEM จะเริ่มสนับสนุนสินค้าเกษตร และสนับสนุนธุรกิจการเกษตรใหม่ ๆ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ทำให้ผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย ผลักดันความต้องการอาหารโปรตีนจากพืชให้เติบโต

โดยบริษัทจะลงทุนก่อสร้างโรงงานให้ครอบคลุม 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน และอเมริกา เพื่อเป็นฐานการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อผลิต และส่งออกอาหารโปรตีนจากพืชไปทั่วโลก โดยมีเป้าหมายว่า ปี 2564 จะมียอดค่าเพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,600 ล้านบาท หรือ 8% เฉพาะกลุ่ม plant-based food ที่

คาดว่าสัดส่วนรายได้ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากกระแสตอบรับ ความนิยมบริโภค โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจากตลาดส่งออก 70%

จากนั้นภายใน 5 ปีข้างหน้า ตั้งเป้าสร้างรายได้เพิ่ม 3,000 ล้านบาท ภายใต้กลยุทธ์การเจาะตลาดอาหารกลุ่ม specialty food ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก และมีอัตราการเติบโตสูง โดยบริษัทจะให้ความสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น (ethnic food) ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (plant-based food) และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (functional products)

อนึ่ง บริษัท NRF ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรสสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัตที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000 ประเภทสินค้า และมากกว่า 500 สูตร จำหน่ายไปยังกว่า 25 ประเทศทั่วโลก และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา

เทรนด์ใหม่ 'ซี.พี.-กียู-ปตท.' บุกตลาด 'Future Food' แสน ล.

มูลค่าตลาดโปรตีนทางเลือก อาหารอนาคต

ปี 2561

- ตลาดโลก 4.8 แสนล้านบาท

+ 105% (เฉลี่ย)

- ตลาดในประเทศไทย 28,000 ล้านบาท

+ 10%

- ตลาดสหรัฐ 1.55 แสนล้านบาท

+ 11.4%

ผู้ผลิตระดับโลก

- เเนสท์เล่ Harvest Gourmet
- Beyond Meat
- Impossible
- Caulipower



ผู้ผลิตไทย

- ซีพีแรม ข้าวกล้อง VG for Love
- ซีพีเอฟ กำลังจะเปิดตัว Plant Base จากถั่วเหลือง
- กียู OMG Meat (อินโนบิก เอเชีย)
- ปตท. มีแผนลงทุนอาหารอนาคต
- Meat Avatar
- More Meat



ที่มา : ประชาชาติธุรกิจรวบรวม และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

อาหารอนาคต (future food) โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีนทางเลือก หรือ plant base food กำลังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงอย่างแพร่หลายในวงการอาหาร นับจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่า จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของโลกเพิ่มขึ้น 30% ภายใน 15 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งการผลิตเนื้อสัตว์จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม ทำให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหันมาเลือกรับประทาน

อาหารสุขภาพมากขึ้น **"นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา"** นายกสมภาค ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และประธานกลุ่มอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุว่า โปรตีนทางเลือกที่ผลิตจากพืช เช่น ถั่ว เห็ด สาหร่าย ข้าวโอ๊ต อัลมอนต์ ในรูปแบบที่หลากหลาย เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งจริง ๆ แล้วเราค้นเคยกับอาหารประเภทนี้มานานแล้ว นับจากโปรตีนเกษตร ในกลุ่มผู้ทานมังสวิรัต ซึ่งภายหลังนวัตกรรมการผลิตอาหารกลุ่มนี้ทำให้สินค้าโปรตีนจากพืชมีรสชาติ กลิ่น และสีเหมือนกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ "ตลาดโปรตีนทางเลือกตามข้อมูล

Euro Monitor ปี 2019 (2561) มีมูลค่าถึง 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4.8 แสนล้านบาท เติบโต 105% โดยเฉลี่ย ซึ่งสหรัฐเป็นตลาดที่มียอดขายสินค้าแพลนต์เบสสูงมากถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 11.4% ต่อปี สูงกว่ายอดขายปลีกอาหารโดยรวมของสหรัฐ ขณะที่ไทยมีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 28,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเติบโตเฉลี่ย 10% หรือเพิ่มขึ้นเป็น 45,000 ล้านบาท ในปี 2024 (2567) หรือ 3 ปีข้างหน้า" ทั้งนี้ ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนภาคธุรกิจในการลงทุนเรื่องนี้ในเชิงนวัตกรรม เช่น หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 22 - อาทิตย์ 25 เมษายน 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5351

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 113.38 Ad Value: 153,063

PRValue (x3): 459,189

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: เทรนด์ใหม่ 'ซี.พี.-ที่ยู-ปตท.' บุกตลาด 'Future Food' แสน ล.

ของประเทศไทย (บพข.) ภาครัฐ และผู้ประกอบการออกเงินร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมโดยทั่วไปจะต้องไปจับกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังมีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เป็นต้น

“ซีพีเอฟ-ซีพีแรม” ลุยก่อน

หากโฟกัสที่ประเทศไทยจะเห็นว่า มีทั้งผู้ผลิตแบรนด์ไทยและต่างชาติมุ่งเข้ามาทำตลาด เช่น สับดาห์ที่ผ่านมา ซีพีแรม บริษัทในกลุ่ม ซี.พี.ก็มีการส่งผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง VG for Love ลงสู่ตลาด เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคพืช โดยมีเป้าหมายจะทำรายได้ 120 ล้านบาท

ขณะที่ **นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ** ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ plant-based คาดว่าจะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ เป็นโปรตีนทางเลือกจากถั่วเหลือง ทั้งนี้ ซีพีเอฟ มีนโยบายมุ่งสู่การพัฒนาอาหารอนาคต (future food) โดยเฉพาะการพัฒนาอาหารเสริม รวมถึงส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการ nutrition หรือคุณค่าทางโภชนาการ

TU เปิดตัวโปรตีนทางเลือก

เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ **นายธีรพงศ์ จันศิริ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เปิดเผยว่า ภายในปี 2568 หรืออีก 5 ปี บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 5% โดยคาดว่าจะมีรายได้ 1.6 แสนล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจใหม่ ๆ และนวัตกรรมจากสตาร์ทอัพ ซึ่งในปีนี้จะเริ่มเห็นการลงทุนโปรตีนทางเลือก (plant-based food) อาหารทางเลือกของผู้บริโภคที่ใส่ใจอาหารเพื่อสุขภาพ และได้เปิดตัวแบรนด์ OMG Meat (โอเอ็มจี มีท) โปรตีนจากพืช (plant-based meat and seafood) แบรินต์น้องใหม่ที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์

คาดว่าปี 2564 จะมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจใหม่ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และภายในอีก 5 ปีจะสามารถเพิ่มรายได้

1,000 ล้านบาท ซึ่งโอกาสของธุรกิจนี้เป็นเทรนด์บริโภคที่มีอัตราการเติบโตสูง รวมทั้งกำไรสูงกว่าธุรกิจอาหารกระป๋องอีกด้วย

เป้าหมายของซีพีไม่ใช่มุ่งเพียงตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สาย flexitarian ที่มีแนวโน้มหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลง หรือเลือกทานเป็นบางประเภท เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า การลดบริโภคเนื้อสัตว์ นอกเหนือจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการทำปศุสัตว์ ซึ่งส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่มาจากการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง สอดคล้องกับเป้าหมายของไทยยูเนี่ยนที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล ทั้งนี้ OMG Meat มีทั้งรูปแบบอาหารทะเลจากพืช ได้แก่ หอยจ๊อบู ขนมะจีบปู เนื้อปู นกเก็ด และรูปแบบไมโซอาหารทะเล อย่างเนื้อหมู ไก่ จากพืช ได้แก่ ซาลาเปาหมูแดง และนกกเก็ดไก่ ในราคา 70-150 บาท มีวางจำหน่ายแล้วที่กูร์เมต์ มาร์เก็ตและเดอะมอลล์ทุกสาขา

พร้อมกันนี้ได้ลงทุนในสตาร์ทอัพ 6 บริษัทด้วยกัน ทั้งนี้ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนอีก 2 แห่งที่เน้นธุรกิจใหม่ ๆ ในการนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นหลักในการทำธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนในสตาร์ทอัพ 4 บริษัท โดยสามบริษัทแรกจากโครงการสเปซ-เอฟ ได้แก่ มัณณา ฟู้ดส์ บริษัทโปรตีนทางเลือก อัลเคมี ฟู้ดเทค ธุรกิจนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วย และบริษัทไฮโดรนีโอ บริษัทเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่วนบริษัทที่สี่คือ วิสไวร์ส นิวโปรตีน อีกหนึ่งบริษัทเงินทุนสัญชาติสิงคโปร์ ที่ทำธุรกิจบริหารกองทุนที่มองหาโอกาสความร่วมมือและร่วมลงทุนในเทคโนโลยีอาหาร

ปตท.จับโอกาส อาหารนิวทริชั่น ไม่เพียงเท่านั้น ผู้นำธุรกิจพลังงาน

อย่างเครือ ปตท.ยังให้ความสนใจลงทุนด้านนี้ โดยตั้งบริษัท อินโนบิก เอเชีย ขึ้น ซึ่ง **“นายบรรณิน รัตนสมบัติ”** รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทมองเห็นโอกาสอาหารนิวทริชั่น หรืออาหารอนาคต (ฟิวเจอร์ฟู้ด) ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงราคาได้ ซึ่งอาจจะเป็นอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นยา อาหารสำหรับผู้ป่วย หากเราทำสำเร็จ ประเทศในเอเชียอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มกำลังเติบโต

ส่วนหนึ่ง คือ อาหารคนสูงวัย เพราะกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย อาชีพไทย ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ มีโอกาสอีกมากหากเราสามารถเปลี่ยนอาหารที่ขายราคาไม่สูงมากให้เป็นอาหารเฉพาะกลุ่ม เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นยา เป็นประโยชน์ เป็น 1 ใน new S-curve ที่สำคัญ

หนุนสร้าง Ecosystem

ฝั่งรัฐบาล **นายอลงกรณ์ พลบุตร** ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (first S-curve new S-curve) โดยมีพืชแห่งอนาคต (future crop) เพื่อตอบสนองการผลิตอาหารแห่งอนาคต (future food) ที่มีแนวโน้มความต้องการของตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากการผลิตอาหารยังคงดำเนินไปในรูปแบบเดิม การสนับสนุนการบริโภคโปรตีนจากพืชจึงเป็นหนึ่งในแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

“ตลาดโปรตีนทางเลือกในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่สำหรับตลาดสินค้าประเภทดังกล่าวในระดับโลกนั้นถือว่ามีความน่าสนใจเติบโตที่สูง โดยปัจจุบันตลาดโปรตีนทางเลือกของโลกนั้นมีขนาดถึง 12,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังมีแนวโน้มว่าจะเติบโตในช่วงระหว่างปี 2562-2568 ถึง 6.8% เฉลี่ยต่อปี ซึ่งไทยมีโอกาสอีกมาก”

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธาน

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 22 - อาทิตย์ 25 เมษายน 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5351

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 113.38 Ad Value: 153,063

PRValue (x3): 459,189

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เทรนด์ใหม่ 'ซี.พี.-ทียู-ปตท.' บุคลากร 'Future Food' แสน ล.

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF หนึ่งในพันธมิตรโครงการอาหารแห่งอนาคต (Future Food) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า สิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องวางปัจจัยสำคัญในระบบ ecosystem ให้ชัดเจน

โดยจะเห็นว่า สิ่งซีพีมีการพัฒนาระบบให้รองรับอุตสาหกรรมนี้อย่างมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญกับการลงทุนที่ต่อเนื่อง และการลงทุนใหม่ๆ โดยเฉพาะงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ โดย BOI จะต้องพิจารณามาตรการสนับสนุน กระตุ้นการลงทุน อาทิ เว้นภาษี 10 ปี เนื่องจากการลงทุนของอุตสาหกรรมนี้ต้องอาศัยเงินลงทุนค่อนข้างสูง ทั้งเรื่องของเทคโนโลยี วิจัย และต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

มากไปกว่านั้น ภาครัฐควรให้ความรู้ เปิดใจประชาสัมพันธุ์ว่า “โปรตีนทางเลือก” ส่งผลดีต่อสุขภาพในทางตรง ส่วนในทางอ้อมยังสามารถลดโลกร้อน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลุ่มน้ำวังตอนล่าง เฮ!! ชป.ส่งน้ำถึงพื้นที่เป้าหมายแล้ว

กรมชลประทาน ลงน้ำช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและตาก รวม 35 ตำบล ปัจจุบันปริมาณน้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลมไหลมาถึงพื้นที่เป้าหมายแล้ว คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ทำการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม จำนวน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ลงสู่ลำน้ำวังเมื่อวันที่ 6-9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง กว่า 30 ตำบล 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก รวมไปถึงเขตพื้นที่จังหวัดตาก อีก 5 ตำบล 2 อำเภอ คือ อำเภอสามเงาและอำเภอบ้านตาก ปัจจุบันปริมาณน้ำดังกล่าว



ได้ไหลมาถึงพื้นที่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอลามเงา จังหวัดตาก ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (11 เมษายน 2564) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการปล่อยน้ำในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้พอสมควร โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก

อนึ่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน กรมชลประทาน ยังได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ำวังในระยะยาว อาทิ โครงการประจักษ์บายน้ำบ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอลามเงา จังหวัดตาก โครงการประจักษ์บายน้ำบ้านวังไฟ ตำบลวังจันทร์ อำเภอลามเงา จังหวัดตาก เป็นต้น ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลน อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนหรือมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง



พี่ชเศรษฐกิจแห่งอนาคต ● ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน และ รศ.ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล ร่วมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษโดย อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจพี่ชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง(CEP) รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “ทิศทางเกษตรกรรมพี่ชกัญชาและกัญชง Future Food Future Crop ภายใต้อาณัติเศรษฐกิจแห่งอนาคต” โดยมี ชารอน ดัยเดียร เลย์ซัน มณฑิร ตันตกิตต์ และ ประยุทธ์ ตามธรรม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณฑิร ริเวอร์ไซด์

'บิกตู'แบ่งรมต.คุมพื้นที่จว.ฐานเสียง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่ จังหวัด เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัด ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดูแลพื้นที่ ชัยนาท สมุทรปราการ และลพบุรี, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดูแลอุบลราชธานี อุตรดิตถ์ และศรีสะเกษ, นาย สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การคลัง ดูแลเพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์ และพิจิตร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดูแล สุราษฎร์ธานีและกระบี่, นายจตุร ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ ดูแลอำนาจเจริญ ยโสธร และพัทลุง, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแล ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และพังงา, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ดูแลสงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต, น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐี รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแล อุทัยธานี และเลย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ดูแลบุรีรัมย์ และสุรินทร์, นาย อริสร รัตนเศรษฐี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม ดูแลนครราชสีมา ขอนแก่น และ ชัยภูมิ, นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดูแลสกลนคร และ มุกดาหาร, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดูแลลพบุรี เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี, นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแล สุพรรณบุรี และนครปฐม

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ดูแลหนองบัวลำภู และ ร้อยเอ็ด, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ดูแลเชียงใหม่ ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน, นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดูแลตรังและ สตูล, นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย ดูแลนครพนม หนองคาย และบึงกาฬ, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม ดูแลพื้นที่สุโขทัย กำแพงเพชร และตาก, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดูแลนนทบุรี ปทุมธานี และระนอง, นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ดูแลพื้นที่ พะเยา เชียงราย น่าน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม ดูแลชลบุรี ลำปาง และ ฉะเชิงเทรา, น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ดูแลสระแก้ว นครสวรรค์ และพิษณุโลก, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดูแล สมุทรสาครและสมุทรสงคราม, นางกนกวรรณ วิ ลาลัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลปราจีนบุรีและนครนายก, นายสาธิต ปิตุ เตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดูแลระยอง จันทบุรี และตราด, นายสุริยะะ จึง รุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดูแลแพร่ สระบุรี และราชบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐมนตรีส่วนใหญ่จะดูแล พื้นที่จังหวัดซึ่งเป็นฐานเสียงของตัวเอง

หนีหายหมิ่นล้านพันพิช

ปปช.เร่งสอบ'ยลดา'
นายก'อบจ.โคราช'
ก้าวหน้าตีว16นายก
พัฒนาเทศบาลทันที
แก้รธน.รอ3วิปเคาะ
'ป.ป.ช.'ลุยสอบปมนายก อบจ.
โคราชหนีหายหมิ่นล้าน ยันมีวิธี
ตรวจพิสูจน์ 'ก้าวหน้า'ตีว 16 นายก
เทศมนตรี-136 ส.ท.(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

หนีหาย

'บิกิตู'ถกกรม.คอนเฟอเรนซ์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา เนื่องจากข้าราชการร้อยละ 90 ยังคงทำงานที่บ้าน โดยยังคงเป็นการประชุมในลักษณะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยรัฐมนตรีจะประชุมอยู่ที่กระทรวงที่รับผิดชอบ ส่วนรัฐมนตรีที่ยังกักตัวอยู่ให้ประชุมมาจากที่พัก ขณะที่ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งสามคนซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวนั้น จะมีการบันทึกเสียงและแถลงผลการประชุม ครม.ผ่านเพจไทยคู่ฟ้า

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวถามนายกฯว่าจะมีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสถานบันเทิงที่ปล่อยให้มีการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างไรบ้าง โดย พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวตอบเพียงสั้นๆ ว่า "เขาชี้แจงไปหมดแล้ว"

'บิกิตู'รอกโควิดจบถกพปช.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีการเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชาชน (พปช.) จากวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ว่ายังไม่รู้ว่าจะจัดประชุมพรรค พปช.เมื่อใด ถ้าโควิด-19 เลิกเมื่อไหร่ก็ประชุมเมื่อนั้น ตอนนี้อยู่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่ต้องประชุมพรรค

วิปรบ.พักคุยแก้รัฐธรรมนูญ

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชาชน (พปช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มพรรคเล็กเรียกร้องให้วิปรัฐบาลหารือถึงทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่ขณะนี้ไม่ทราบถึงทิศทางที่ชัดเจนของรัฐบาลว่า เรื่องนี้พวกตนคุยกันได้ ตอนนี้ขอพักก่อน และเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหา รอเปิดสมัยประชุมสภาก่อน และขณะนี้ทำงานในพื้นที่จนครราชสีมา และได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว

ปชป.เชื้อวิป3ฝ่ายดันรื้อรธน.

นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรณีที่กลุ่ม ส.ส.พรรคเล็กร่วมรัฐบาล เรียกร้องให้วิปรัฐบาลยกประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขเป็นจริงว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกัน มองว่าก่อนการเปิดสมัยประชุมรัฐสภาเดือนพฤษภาคม ทุกฝ่าย คือ วิปรัฐบาล, วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา ต้องหารือร่วมกัน เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้อย่างจริงจังและเพื่อลดข้อขัดแย้ง ส่วนกรณีที่พรรค พปช.ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราแล้วนั้น เชื่อว่าไม่มีปัญหา เพราะเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิออกเสียงสนับสนุนหรือไม่ก็ได้ เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้โดยไม่มีปัญหา แต่ต้องแสวงหาความร่วมมือ เพื่อให้การแก้ไขทิศทางสูงสุดของบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยตามหลักการสากลมากขึ้น นอกจากนี้ต้องให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง ขณะเดียวกันอำนาจรัฐต้องถูกตรวจสอบได้ เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำควบคู่กันไปได้ระหว่างงานของรัฐบาลที่สำคัญ คือ แก้ปัญหาโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจ

แต่มีบางประเด็นที่ห่วงคือ มีบางกลุ่มบางพรรคพยายามปลุกกระแสต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

ยันนายกฯต้องมาจากพรรค

นายชินวรณ์กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นที่พรรค พปช.ยกเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบเลือกนายกรัฐมนตรี สำระสำคัญคือ คงหลักการให้พรรคการเมืองเสนอบัญชีรายชื่อบุคคลที่พรรคจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีจำนวน 3 ชื่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ โดยทั้ง 3 ชื่อในบัญชีนั้นไม่จำกัดว่าต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ส่วนกรณีที่เสนอให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.นั้น ข้อเท็จจริงคือการเปิดช่องกรณีที่รายชื่อในบัญชีของพรรคการเมืองไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ จะให้สภาเสนอและเลือก ส.ส.ให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ดังนั้น ในประเด็นคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่ใช่จะต้องเป็น ส.ส.เหมือนกับปี 2535 ที่มีการเรียกร้องกัน

พร้อมรับการเมืองเปลี่ยน

นายรามเมศ รัตนเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการตั้งตัวแทนพรรค และสาขาตามที่กฎหมายกำหนดว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค ปชป. ได้ยื่นถึงการดำเนินการตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนด ถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง หรือยุบสภาเกิดขึ้นในอนาคต เพราะพรรค ปชป.เป็นสถาบันทางการเมืองในทุกสถานการณ์จึงได้เตรียมความพร้อมตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายกำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดประจำเขตเลือกตั้ง การตั้งสาขาพรรค ครอบคลุมเขตเลือกตั้ง พรรคได้ดำเนินการครบทั้งหมดแล้ว เพื่อรองรับการเลือกตั้ง และทำงานให้กับประชาชน ในส่วนของการเตรียมตัวผู้สมัครนั้น มีผู้สมัครเดิมที่ยังคงทำพื้นที่อยู่และมีบุคคลที่สนใจในเขตเลือกตั้งหลายเขตเป็นจำนวนมาก พรรคเตรียมบุคลากรไว้ให้ทำงานทำพื้นที่ล่วงหน้า ทำกิจกรรมร่วมกับประชาชน ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทำงานร่วมกับส่วนกลางอย่างเต็มที่ ที่สำคัญรัฐมนตรีก็ได้นำผลงานที่เกิดจากนโยบายของพรรคไปสื่อสารทำความเข้าใจกับ

ประชาชนในเขตเลือกตั้ง โดยรัฐมนตรีทั้ง 7 คน มีหลายผลงานที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น ประกันรายได้พี่น้องเกษตรกร เรื่องชลประทาน ระบบน้ำ การแก้ปัญหาภัยแล้ง ด้านสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด เรื่องบ้านมั่นคง การศึกษา รวมถึงเรื่องอื่นๆ และในส่วนทีม ยุทธศาสตร์และทีมนโยบายพรรคได้เตรียมการ คิดนโยบายต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน

‘ชวน’รับช่างไฟสภาคัดโควิด

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีช่างไฟฟ้าที่ก่อสร้างอาคาร รัฐสภาติดโควิด-19 จำนวน 3 คน ว่าตนได้รับ รายงานตั้งแต่เมื่อวานแล้ว เข้าใจว่าไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานในสภา ซึ่งทางบริษัทซิโน-ไทยได้ ดูแลอย่างเข้มงวด เพราะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีการ ประชุม เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดก็ต้องปฏิบัติ ตนอย่างเข้มงวด และที่พนักงานติดเชื่อถือเป็น เรื่องภายในบริษัท โดยปกติแล้วพนักงานที่เข้ามาทำงานในรัฐสภาต้องตรวจคัดกรองทุกคน ตน พยายามบอกเจ้าหน้าที่ว่าอย่าไปเกรงใจ เช่น การ ลืมหน้ากากอนามัยก็ให้บอกได้เลย มีหน้ากาก ออนามัยบริการให้สามารถมาขอได้ มีที่ตรวจวัด อุณหภูมิหากผิดปกติก็ไม่ให้เข้ามาในอาคารสภา อยู่แล้ว และการตรวจพนักงานทุกคนเพื่อหา เชื้อโควิด-19 นั้นก็เป็นเรื่องของบริษัทซิโน-ไทย

นายชวนกล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมใน สภาก็ยังดำเนินไปตามปกติ โดยมีการใช้ประชุม แบบทางไกล ไม่เช่นนั้นงานจะค้าง อย่าไปหวัง ให้โควิด-19 หมดยุติอยู่กับความจริงโดยใช้วิธี ป้องกัน ส่วนคณะกรรมการ (กมธ.) ชุดต่างๆ ช่วงนี้ก็มีการประชุมน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ส่วนที่ มีการประชุมก็ใช้การประชุมด้วยระบบทางไกล

หน้าห้องรองปธ.วุฒิกักตัก

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง กล่าวยอมรับว่าทีมงานของตนติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 จริง โดยเป็นทีมงานที่อยู่หน้า ห้องของตน ซึ่งแม้ตนไม่ได้ใกล้ชิดมากเพราะอยู่ คนละห้อง แต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจึงขอกักตัว 14 วัน ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเป็นช่วงปิดสมัย ประชุมอยู่แล้ว และได้ไปตรวจหาเชื้อโควิดที่ โรงพยาบาลแล้วพบว่าผลออกมาเป็นลบ และได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เข็มแรกจากโรง พยาบาลรามามาแล้ว ตอนนี้อยู่สภาพแข็งแรงดี ไม่มีอาการใดๆ ทราบว่าผู้ที่ติดเชื้อไปติดมาจากที่ อื่น จึงให้ทีมงานทุกคนกักตัวถึงวันที่ 30 เมษายน นี้ และให้เวิร์กฟรอมโฮม หากใครมีอาการก็ขอ ให้รีบแจ้งให้ทราบ เพื่อตรวจสอบและทำการ รักษาต่อไป



ถก ครม. - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยได้หารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 เมื่อวันที่ 20 เมษายน

สภาบิดสตูดิโอ1ฆ่าเชื้อ

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทน ราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวเจ้าหน้าที่ เทคนิคของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ติด เชื้อโควิด-19 ว่ายืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่เทคนิคของ สถานีติดเชื้อโควิด-19 จริง โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทราบผลตรวจว่าติดเชื้อ จึงได้แจ้งมายังสำนักงานฯ และได้รายงานให้นาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทราบ แล้ว โดยมาตรการเร่งด่วนเบื้องต้น ได้มีคำสั่งให้ บิดสตูดิโอ 1 ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ที่ตั้งอยู่ภายในซอยอารีย์สัมพันธ์แล้ว พร้อมทั้ง ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสตูดิโอตั้ง กล่าว เนื่องจากเป็นสตูดิโอที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว เข้ามาปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ สำนักงานฯยังได้ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ที่ได้พบปะพูดคุยกับผู้ติดเชื้อในวันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มแรก เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยทางสำนักงานฯ เร่งดูแลในส่วนนี้อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันได้ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของรัฐบาลอย่าง เคร่งครัด โดยให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนัก งานฯทำงานที่บ้าน 70 เปอร์เซ็นต์

ส.ส.พังงาพบชป.กักตัว-แม่ป่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางกนกวรรณ ดันดีเยร์ ส.ส.พังงา พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้โพสต์

ภาพและข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา หลังจากเกิดกรณีที่มีการดาของ ตัวเองติดเชื้อโควิด-19 ด้วย โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา หลังจากตนและครอบครัว มอบเงินและชุดพีพีอีให้โรงพยาบาล และมีการ พุดคุยกับแพทย์ถึงสถานการณ์โควิด-19 ต่อมา ทราบว่ามีกลุ่มที่เข้ามาท่องเที่ยวใน จ.พังงา กลับ ไปมีอาการป่วยโควิด-19 จึงขอรับการตรวจคัด กรอง มีมารดา พี่สาว ตน และหลาน เข้ารับการ ตรวจ กระทั่งเช้าวันที่ 19 เมษายน ได้รับแจ้ง จากทางโรงพยาบาลว่าผลตรวจของมารดาอายุ 80 ปี เป็นบวก ได้รับเชื้อโควิด-19 ส่วนพี่สาว หลานสาว และตน ผลตรวจเป็นลบ ไม่พบเชื้อ ตามกระบวนการสอบสวนโรค ตนและครอบครัว จะต้องกักตัวและเข้าตรวจซ้ำอีกรอบ 7 วัน เพื่อ ความปลอดภัยต่อส่วนรวม ทั้งนี้ กำลังอยู่ในช่วง ทำไหมไลน์เพื่อแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทราบอย่างละเอียด และจะแจ้งประชาชน ผ่านทางเฟซบุ๊ก ต้องขอโทษบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจากใจ และขอโทษพี่น้องชาวพังงา ทุกคน ขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความวุ่นวาย ให้ชุมชนของเรา

ก.ก.จัดวัคซีนช่วยฟื้นเศรษฐกิจ

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนิน

การรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ของรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ได้พูดคุยกับแพทย์โรงพยาบาลเอกชนที่มีโรงพยาบาลในเครือหลายแห่ง มีบุคลากรรวมกันกว่า 2,000 คน แต่กลับได้รับวัคซีนไม่ถึง 600 คน ทั้งนี้ การแถลงข่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเลย กลับทำให้ประชาชนรู้สึกตื่นตระหนกและรู้สึกผิดที่เป็นตัวเองที่การตัดสินใจทำให้เกิดการระบาด จึงขอเรียกร้องให้ฟื้นฟูความเชื่อมั่น โดยการฉีดวัคซีนให้เร็วและจำนวนมากที่สุด เพื่อเดินทางเศรษฐกิจของประเทศ คือ ประชาชนจะไม่ตายเพราะโรคระบาด แต่จะตายจากพิษเศรษฐกิจ และการอดตายมากกว่า

เมื่อถามถึงข้อเสนอแนะต่อการทำงานของรัฐบาล และ พล.อ.ประยุทธ์ นางอมรัตน์กล่าวว่า ในฐานะที่ พล.อ.ประยุทธ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลายด้าน จะต้องเอาใจใส่ ศึกษาติดตาม เรียนรู้สถานการณ์วัคซีนให้มากกว่านี้ ในฐานะนักการเมืองอยากแนะนำว่า วิธีที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นและติดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจ เป็นเรื่องของความเชื่อมั่น หากประชาชนมีความเชื่อมั่นในตัวของผู้ว่า จะช่วยแก้ไขปัญหาค่าครองชีพได้ครั้งหนึ่ง ยกตัวอย่าง สิงคโปร์ ประเทศที่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลย แต่ประชาชนมีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำก็ทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้ อีกอย่างคือ พล.อ.ประยุทธ์ต้องยอมรับตัวเองว่าต้องศึกษาโควิด-19 ให้มากกว่านี้ แต่เมื่อมีคนแนะนำ เช่น นายธนธร จรุงเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ออกมาเตือนให้กระจายการจัดการวัคซีน มาถึงตอนนี้ก็ช้าไปแล้ว

เทพไทแนะโปงบฯแก้โควิด

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทว่า อยากให้ ครม.มีความรอบคอบ โดยเตรียมแผนงาน โครงการรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 3 หรืออาจจะมียุทธศาสตร์ 4 หรือรอบ 5 ตามที่ได้ รัฐบาลควรปรับลดแผนการใช้เงินงบประมาณของทุกกระทรวงทบวง กรม มาเป็นงบประมาณที่ใช้ในการแก้ปัญหาประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตัด

งบประมาณในส่วนต่างๆ เช่น 1.งบการประชุมสัมมนา 2.งบการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3.งบประมาณการก่อสร้างโครงการใหม่ ยกเว้นโครงการที่มีงบผูกพัน และ 4.งบจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ และการก่อสร้างค่ายทหาร เพื่อให้รัฐบาลได้มีเม็ดเงินงบประมาณเพียงพอในการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศช่วงโควิดกำลังระบาด และไม่ควรที่จะใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้เพิ่มเติมอีกในอนาคต

ก้าวหน้าพอใจ16นายกเทศมนตรี

นายชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลว่า คณะก้าวหน้าได้นายกเทศมนตรี 16 คน และสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 136 คน โดยก่อนที่ จะเกิดการแพร่ระบาดระลอก 3 ทางคณะได้ลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หรืออยากจะทำนโยบายอะไรเป็นพิเศษ เพื่อนำมาทำเป็นโมเดลของคณะก้าวหน้า นอกจากนี้ ทางคณะยังมีแผน 99 วันแรกหลังการได้รับเลือกตั้งว่า จะทำนโยบายรูปแบบใด เช่น นโยบายเร่งด่วน หรือนโยบายที่เคยใช้หาเสียงไว้ โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน คณะก้าวหน้าได้ประชุมออนไลน์กับสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้ง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทศบัญญัติ เช่น งบประมาณปี 2564 ค่าแถมเงินนโยบาย และอื่นๆ

ป.ป.ช.ลุยสอบปมหนี้เมียวิรศักดิ์

นายวิฑูรย์ สุบุญ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายวิรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนางยลดา หวังศุภกิจโกศล คู่สมรส ที่ได้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ถูกตั้งข้อสังเกตเมื่อเทียบกับกรณีที่ยื่นไว้เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2562 กรณีหนี้สินหายไปกว่าหมื่นล้านบาทนั้นว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบต้องใช้เวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อน ขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ กรณีดังกล่าว ป.ป.ช.มีวิธีตรวจสอบอยู่แล้ว แต่ยังไม่

สามารถเปิดเผยข้อมูลใดๆ ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีนายวิรศักดิ์อาจได้รับช้อยกเว้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง รมช.คมนาคม เพราะมาตรา 105 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีช้อยกเว้นว่า หากเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ส.ส.แล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนเป็น รมช.อีก จะทำให้การตรวจสอบกรณีหนี้สิน 10,000 ล้านบาท ที่หายไปมีความยากลำบากขึ้นหรือไม่ นายวิฑูรย์กล่าวว่า ไม่ลำบาก กรณีดังกล่าว ป.ป.ช.มีวิธีตรวจสอบพิสูจน์อยู่แล้ว

ชี้4รมต.ใหม่ไม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน

ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้ากรณี 4 รัฐมนตรีใหม่ ที่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ได้แก่ 1.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3.นายวิรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 4.นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีความคืบหน้าอย่างไร นายวิฑูรย์กล่าวว่า สำหรับกรณีของรัฐมนตรีทั้ง 4 รายนั้น เคยยื่นเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แล้ว จึงไม่ต้องยื่นอีก นอกเสียจากเจ้าตัวต้องการยื่นไว้เป็นหลักฐานสามารถทำได้ ตามที่ พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 105 วรรคท้าย กำหนดว่า ถ้าผู้ดำรงตำแหน่งตาม (1) (2) รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีด้วย ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีในตำแหน่งใหม่ แต่ไม่ต้องห้ามที่จะยื่นเป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่ารัฐมนตรีทั้ง 4 คน ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ครบ 60 วันตามกฎหมายกำหนด ถ้าจะยื่นต้องดำเนินการยื่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มีนาคม-26 พฤษภาคม 2564